



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศา (โทร. ๓๙๗)  
ที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/ ไม ๑ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘  
เรื่อง ขอบเขตเผยแพร่ความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ ของการประชุม กทท. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  
เรียน เลขาธิการ กทท. (รสทช. ก่อกิจฯ)

ตามที่ได้มีการประชุม กทท. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ ๘๐๖-๘๒๔/๘๕๑-๘๖๙ MHz จำนวน ๒ ฉบับ ผมได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมของผม เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ดังนี้

“ผมรับทราบผลการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ทั้ง ๒ ฉบับ และเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ เพียงแต่มีประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในแง่ของกระบวนการดำเนินงาน เนื่องจากย่านความถี่ตามร่างประกาศนี้สามารถนำมาใช้งานสำหรับ Broadband PPDR (Public Protection and Disaster Relief) ได้ ซึ่งในการประชุม กทท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๓ (APG15-3) ผมเคยให้ความเห็นไว้ว่า ขอให้สำนักงาน กสทช. ศึกษาประเด็นของที่ประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ (APG15-3) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความถี่สำหรับกิจการ IMT คลื่นความถี่ Broadband PPDR เพื่อใช้ในการกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคลื่นความถี่สำหรับกิจการประจำที่ผ่านดาวเทียม ตลอดจนคลื่นความถี่สำหรับกิจการสำรวจพิภพผ่านดาวเทียม เพื่อเตรียมข้อเสนอและการใช้งานที่เหมาะสมของประเทศต่อไป โดยเรื่องนี้เป็นประเด็นที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และกรมการปกครองมีความเห็นและข้อเสนอแนะมาเช่นกัน อีกทั้ง ยังมีประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการ LTE เซิงพาณิชย์ กับผู้ใช้คลื่นความถี่สำหรับ PPDR

ทั้งนี้ ในผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการเรื่อง PPDR ของสำนักงาน กสทช. ระบุว่า สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ PPDR เพื่อจะได้กำหนดรูปแบบการใช้งานโครงข่ายสำหรับ PPDR ที่เหมาะสมต่อไป ดังนั้น เมื่อในขณะนี้จะมีการออกประกาศซึ่งส่งผลกระทบต่อส่วนย่านความถี่นี้แล้ว สำนักงาน กสทช. จึงควรพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบไม่ให้มีข้อกำหนดใดที่จะทำให้เกิดข้อจำกัดต่อภารกิจอื่นจนเกินไปหรืออย่างไม่สมควร”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการนำความเห็นของผมบันทึกในรายงานการประชุม กทท. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ในส่วนหมายเหตุของวาระที่ ๔.๑๐ ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศา)  
กสทช.